

# Chuẩn Bị Cho Bài 4

# Tại Gia Đình

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Lòng đạo đức và cầu nguyện

Giu-se là một trong số các con trai của Gia-cóp và là một tổ phụ, hoặc người cha sáng lập Dân Ít-ra-en. Câu chuyện của ông là một trong những cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất mọi thời. Các anh em ghen tức đã bán ông đi làm nô lệ tại Ai-cập. Qua nhiều biến cố lạ lùng, Giu-se đã từ thân phận đầy tớ trở thành người phụ tá chính cho vua Pha-ra-ô. Suốt những thăng trầm trong cuộc sống, Giu-se đã được hướng dẫn nhờ lòng tin vào Thiên Chúa. Ông tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ tỏ cho biết những gì ông phải làm. Lòng tin thác và chuyên chăm cầu nguyện của Giu-se đã được ân thưởng dồi dào.



### Những mời gọi của gia đình

Mọi người trong nhà hãy phác họa về chính họ với quần áo, dụng cụ hoặc những vật dụng cho thấy cuộc sống của họ sẽ làm gì trong năm hoặc mười năm nữa. Hãy nói về công việc, sự cộng tác và lòng tin tưởng làm sao thực hiện được mục tiêu của mình.

### Xin vui lòng yên lặng

Giu-se đã nghe tiếng Chúa trong những lúc thinh lặng - trong giấc mơ và khi ông cầu nguyện. Vì có máy điện toán, điện thoại, TV, radio, trò chơi video, v.v... nên hầu hết các gia đình đều có rất ít thời giờ yên lặng. Quý vị hãy dành một nửa giờ thinh lặng vào một buổi tối trong tuần này. Rồi chia sẻ với nhau những ý nghĩ về những điều quý vị cảm thấy.

### Quý vị có thực sự lắng nghe không?

Hãy cố gắng nói chuyện với những người trong nhà về những biến cố của gia đình đang khi quý vị đứng trong phòng riêng. Rồi đi vào cùng một phòng để tiếp tục câu chuyện. Khi nói xong, quý vị hãy thảo luận về lợi điểm của việc nói với nhau mặt đối mặt.





## Những Việc Có Thể Làm...

### Ngày Chúa Nhật

Khi linh mục xưng: "Chúng ta dâng lời cầu nguyện," quý vị hãy nói với Chúa cách thầm lặng và lắng nghe Chúa nói với mình.

### Trong Tuần

Quý vị hãy ngồi riêng một chỗ ít nhất năm phút tĩnh lặng mỗi ngày. Hãy viết xuống bất cứ ý tưởng nào hoặc những tư tưởng hay đã đến với quý vị trong những lúc này.

### Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)



## Những Điều Nên Biết...

### Gia sản của chúng ta trên sân khấu

Andrew Lloyd Webber và Tim Rice đã viết nhạc kịch *Giu-se và cái áo chiêm bao sặc sỡ tuyệt đẹp*, kể lại câu truyện Kinh Thánh về ông Giu-se. Nhạc kịch tuy có những điều tưởng tượng, nhưng nó cũng khiến chúng ta chú ý tới thảm trạng của những người thấy mình bị kỳ thị vì họ khác biệt. Giu-se là một người chiêm bao. Cậu không được khỏe mạnh như các anh và không có khả năng như họ để làm công việc đồng áng và chăn nuôi, cho nên càng thêm việc cho họ. Nhưng cuối cùng, những tài năng của cậu lại cứu sống họ.



## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### Nâng đỡ nhau thực hiện những mơ ước

*Họ bảo nhau: "Thằng tướng chiêm bao đang đến kia! Rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu."*  
Sáng thế 37:19-20



Các anh của Giu-se thật lo lắng, sợ những chiêm bao của cậu ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình, nên đã quyết định bằng mọi cách sẽ tiêu diệt cậu. Khi sự thể xảy ra, việc hoàn thành những giấc mơ của Giu-se đã cứu sống họ.

Ghen tương là một trong những nét xấu có thể hủy hoại tinh thần chúng ta và làm cho chúng ta đi tìm cái xấu thay vì điều tốt. Khích lệ những mơ ước của những người trong gia đình có thể giúp mọi người tìm được hạnh phúc và thành công trong tương lai.